

ด่วนที่สุด  
ที่ กก ๐๒๑๔/๒๕๖๔



สทศ. (eMail)  
ส่ง : กกค.  
วันที่ 2๖/๑๐/๒๕๖๔  
รับที่ : ๕13234/64  
เวลา 10.2๖  
2 ธ.ค. 2564 เวลา 10.00 น.



กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  
๔ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การเสนอความเห็น เรื่อง การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๕๙๔๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอให้กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบการมอบอำนาจให้สภามหาวิทยาลัยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา และมีคำสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาหรือส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษาแทนคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยให้ถือว่าการอนุมัติและความเห็นชอบดังกล่าวเป็นมติของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรายงานให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบเป็นระยะตามนัยมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนที่มีสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและหลากหลาย อาทิ การเปลี่ยนชั่วอำนาจโลก ความก้าวหน้าที่รวดเร็วของเทคโนโลยี การเข้าสู่สังคมสูงวัย วิถีชีวิตแบบหลายช่วง (Multistage life) ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมจัดการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต และเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรมีการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมทั้งมีกลไกและมาตรฐานในการกำกับติดตามและประเมินผลที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา และควรมีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์นโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทั้งยังควรให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์เชิงสมรรถนะและทักษะที่เกิดขึ้นจริงแก่ผู้เรียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวง

กลุ่มประสานงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ปคร.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๓๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban.pkr@mots.go.th